



ประกาศจังหวัดนครปฐม

ฉบับที่ ๖๕ /๒๕๖๔

เรื่อง การยกระดับมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม

ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง มีมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดนครปฐมมีสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีแรงงานจำนวนมากซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนขึ้นได้ เพื่อเป็นการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย สบูหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานประกอบกิจการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมถึงจัดรับประทานอาหารห้ามนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นกลุ่มก้อน และให้จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร ยกเว้นกรณีมีฉากกั้น และห้ามนิให้รับประทานหรือเครื่องดื่มโดยใช้ภาชนะร่วมกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัด

๒. ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสถานที่แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งประชาสัมพันธ์ควบคุมดูแลลูกจ้างไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่ดังกล่าว หากมีการเดินทางให้รายงานให้นายจ้างทราบโดยตลอด รวมทั้งช่วงเวลาที่นายจ้างจัดเป็นวันหยุดให้ลูกจ้างด้วย

๓. ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ดำเนินการจัดให้มีการให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ลูกจ้างอย่างทั่วถึง รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

๔. กรณีสถานประกอบกิจการ นายจ้างตรวจพบว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคดังกล่าวที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากปรากฏผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มีภาวะความเสี่ยงหรือติดเชื้อหรือถูกแยกกักกันตัว ให้นายจ้างแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที

๕. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมายในการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีแรงงานเกินกว่า ๕๐๐ คน ควรสุ่มตรวจเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของจำนวนแรงงานทั้งหมด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม จึงขอความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาชน ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

แบบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ ๖๕ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การยกระดับมาตรการในการปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
๑. มาตรการดูแลขณะปฏิบัติงาน	ให้เจ้าของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกันดำเนินการจัดให้มีการคัดกรองประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ห้ามอนุญาตให้เข้าพื้นที่และให้นำตัวส่งพบแพทย์เพื่อชันสูตรโรค และจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลไม่น้อยกว่า ๗๐% ไว้บริการตามจุดเข้า - ออกต่างๆ และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเข้มงวดไม่ให้เกิดการใช้แก้วน้ำดื่มเดียวกัน ทั้งในและนอกสถานประกอบการ หากมีการจัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหารจะต้องมีที่นั่งไม่แออัด มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และจัดให้มีเวลาพักรับประทานอาหารเหลือเวลา เพื่อลดการแออัดในสถานที่รับประทานอาหาร
๒. มาตรการในการดูแลที่พักอาศัย และสถานที่พักระหว่างปฏิบัติงาน	ให้เจ้าของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้จัดที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดที่พักให้เพียงพอกับจำนวนผู้พักอาศัย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน จัดทำรั้วที่พักรักษาให้มั่นคงแข็งแรง กำหนดทางเข้า - ออก ห้ามบุคคลภายนอกเข้าบริเวณที่พักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต และกำหนดให้มีผู้ดูแลที่พักอาศัย พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามที่รัฐบาลกำหนดโดยเคร่งครัด
๓. มาตรการในการขนส่งผู้มาปฏิบัติงาน	ในกรณีที่มีการจัดรถรับ - ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ให้เจ้าของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการจัดให้มีการคัดกรองผู้โดยสารด้วยการสังเกตอาการในเบื้องต้น ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยพร้อมทำสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เช่น ตราปั๊ม หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม หากพบอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ห้ามอนุญาตให้เข้าพื้นที่และให้นำตัวส่งพบแพทย์เพื่อชันสูตรโรค และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลไม่น้อยกว่า ๗๐% ไว้บริการแก่ผู้โดยสาร และทำความสะอาดบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่พักแขน พนักพิง ราวจับ เบาะที่นั่ง รวมทั้งจัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ไม่เบียดเสียดสัมผัสกัน และจัดให้มีอากาศถ่ายเทได้โดยสะดวก